

Nhật Bản kiên định trục xuất các tàu của Trung Quốc

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Ba, 18 Tháng 9 Năm 2012 07:39

Khác với Trung Quốc, tại Nhật không có thông tin về những cuộc xung đột, đốt phá bãi Hoa.



*Chiều quyên quân ở Senkaku/Điếu Ngư : Khoảng 30 người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Tokyo, 18/09/2012.
REUTERS/Kim Kyung-Hoon*

Nhật Bản kiên định không nhượng bộ để đạt thỏa thuận Trung Quốc

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Ba, 18 Tháng 9 Năm 2012 07:39

Tại Trung Quốc, những cuộc biểu tình bạo động chống Nhật đã bùng nổ sang ngày thứ tư. Tòa đại sứ Nhật, hàng quán Nhật bị tàn công, kích động dân biểu hành hung, hàng trăm xí nghiệp đóng cửa vì lý do an ninh.

Đội gia tăng áp lực chiến tranh tâm lý, Trung Quốc đưa 11 tàu hải giám cỡ lớn tới quần đảo quần cùng với hơn 1.000 tàu đánh cá kéo ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư Đài.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, tân chính phủ, đứng đầu là Abe, cho rằng những diễn biến bình thường, kể cả căng thẳng Hoa Kỳ và Việt Nam không có dấu hiệu bùng nổ.

Tình hình căng thẳng ngày càng rõ rệt ở vùng biển Senkaku/Điếu Ngư. Hải quân Nhật tăng cường vòng đai phòng thủ chung quanh vùng tranh chấp trong khi truy cập thông tin hai nước đưa loan tin khoảng 1.000 tàu cá Trung Quốc đang tiến vào vùng xung kích.

Tuần duyên Nhật Bản, sáng nay 18/09/2012, cho biết, Trung Quốc đã đưa 11 tàu « chính phủ » đến sát « hải phận của đảo Uotsuri ». Những sự kiện làm tăng thêm nguy cơ xảy ra va chạm giữa đôi bên như vào năm 2010, khi một tàu đánh cá của Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên của Cảnh sát biển Nhật Bản gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai lân bang có cùng chung biển Hoa Đông.

Khác với Trung Quốc, tại Nhật không có thông tin về những cuộc xung đột, đột phá bài Hoa.

Hỏi thực như thế nào? Lý do ra sao? Tại Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê phân tích:

« Về Senkaku bất đồng khi chỉ thị Trung Quốc Hội Chủ tịch Đào gập thủ tướng Nhật Noda tại Thủ tướng Nhật Apec có cảnh cáo rõ ràng, không nên quốc hữu hóa (đảo), những ông Noda vẫn làm.

Tại ngày hôm sau, bất đồng có những phản ứng mà chúng ta thấy trên TV liên tục ngày này

Nhật Bản kiên định với chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Ba, 18 Tháng 9 Năm 2012 07:39

sang ngày kia, tôi công vào những công việc làm ăn của những người Nhật tại Trung Quốc.

Tại Nhật, có hai dòng luận thuyết rõ : Chính quyền, đối lập và quần chúng. Nói về chính giới thì dòng công luận quần chúng này buộc chính phủ phải chú ý. Dòng đối lập cũng có buộc chính phủ và tất cả những người ra ngoài công đồng có những định hướng rõ ràng không được mơ hồ (đỏ) hay những người bất chấp hình thức đòi hỏi vô lý và ngang ngược của Trung Quốc.

Về phần dân chúng, họ không có phần nào, nói xin lỗi, là còn đó hay không biết ... công đồng những người Hoa ».

Với một lực lượng những người quân hùng mạnh và tân tiến, Tokyo đã triển khai một hệ thống phòng thủ phòng ngừa bất chấp.

Tuy bất chấp vì những pháp hòa bình, quân đội Nhật đã có một quá trình tác chiến trên biển và bộ xa Trung Quốc về công nghiệp hàng hải quân. Những công việc chiến, các hình thức, các hàng không mà những của Nhật đã từng gây điều kiện cho Hoa Kỳ, trong khi đến ngày nay, Trung Quốc tự mình vẫn chưa cạnh tranh một hàng không mà những của mua từ của Ukraina.

Rất có thể đây là một trong những lý do giúp cho Nhật Bản kiên quyết bên trong và trầm tĩnh bên ngoài những phong cách của một Samurai kiên định theo những nguyên tắc giao thiệp.